

รายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลดงมะดะ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑



วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดงมะตะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะตะ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิศวะ ศรีลา	ประธานสภาฯ	วิศวะ ศรีลา	
๒	นายประทีป คำป็อก	รองประธานสภาฯ	ประทีป คำป็อก	
๓	นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์	สมาชิกสภาฯ	ณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์	
๔	นายศิริพันธ์ สุภาวงศ์	สมาชิกสภาฯ	ศิริพันธ์ สุภาวงศ์	
๕	นางผณิตรา แสนขัติ	สมาชิกสภาฯ	ผณิตรา แสนขัติ	
๖	นายจุ่มปา อุตมา	สมาชิกสภาฯ	จุ่มปา อุตมา	
๗	นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่	สมาชิกสภาฯ	สุรสิทธิ์ สุขใหม่	
๘	นายชาญวิทย์โพธาปัญญา	สมาชิกสภาฯ	ชาญวิทย์ โพธาปัญญา	
๙	นายกำพล มูลแก้ว	สมาชิกสภาฯ	กำพล มูลแก้ว	
๑๐	นายบุญส่ง มงคล	สมาชิกสภาฯ	บุญส่ง มงคล	
๑๑	นายสังต์ กาวิชัย	เลขานุการสภาฯ	สังต์ กาวิชัย	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาววาสนา บุญมา	นายกเทศมนตรี	วาสนา บุญมา	
๒	นายธวัช แก้วจินดา	ปลัดเทศบาลฯ	ธวัช แก้วจินดา	
๓	นายทิพย์ ประมาณ	รองนายกเทศมนตรีคนที่ ๑	ทิพย์ ประมาณ	
๔	นายแสวง แสนขัน	รองนายกเทศมนตรีคนที่ ๒	แสวง แสนขัน	
๕	นายเกรียงศักดิ์ กองธรรม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	เกรียงศักดิ์ กองธรรม	
๖	นางสาววรฤทัย ประมาณ	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วรฤทัย ประมาณ	
๗	นายสถิต อุดมวัฒน์ศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สถิต อุดมวัฒน์ศิริ	
๘	นายอนิรุทธิ์ จันทิมา	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	อนิรุทธิ์ จันทิมา	
๙	นายนิคม กันทะวงศ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	นิคม กันทะวงศ์	
๑๐	นางสาวธอร สานุมิตร	นักทรัพยากรบุคคลฯ	ธอร สานุมิตร	
๑๑	นางรัตนาภรณ์ วงษ์มานิตย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	รัตนาภรณ์ วงษ์มานิตย์	
๑๒	นายนพดล พุทเนตร	เจ้าพนักงานธุรการฯ	นพดล พุทเนตร	
๑๓	นางสาวพิมพ์รัก สมฤทธิ์	นิติกรปฏิบัติการ	พิมพ์รัก สมฤทธิ์	
๑๔	นางสาวศุภานิช เงินเย็น	นักวิชาการสาธารณสุข	ศุภานิช เงินเย็น	
๑๕	นางสาวสุกานดา จำรักษา	จ้างเหมาบริการ	สุกานดา จำรักษา	

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๐ น.
ประธานสภา	สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ มีจำนวน ๑๑ ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ในครั้งนี้ เนื่องจากผม นายวิศวะ ศรีลา ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะในครั้ง นี้ ผมขอมอบหมายให้ นายประทีป คำปือก ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รองประธานสภา	เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน ตามที่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเชิญครับ ขอให้ตรวจสอบดูให้ละเอียดด้วย หากรับรองรองไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลัง หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ
มติที่ประชุม	- รับรอง -
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ พิจารณานุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณีโอนโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ที่ ๙
รองประธานสภา	เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ สืบเนื่องจากระเบียบวาระการประชุมฯ ที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ หัวข้อที่ ๕.๑ การพิจารณานุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณีโอนโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ที่ ๙ สืบเนื่องมาจากบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ ได้ส่ง

หนังสือเข้ามายังเทศบาลตำบลดงมะตะ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากเดิมซึ่งโครงการได้ผ่านสภาเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในหมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งโครงการเดิมเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลูกรังทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านแพะ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ที่ ๙ งบประมาณเท่าเดิม คือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฯ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเทศบาลเราก็จะต้องขอเปลี่ยนแปลงผ่านสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของทางหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ ๙ ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

รองประธานสภา ขอขอบคุณครับ ซึ่งท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมครับ เรื่องนี้ก็จะมีการรับรองด้วย เพื่อให้มีการดำเนินการโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของประชาชนต่อไป ขอเชิญครับ

นายจุ่มปา อุตมา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจุ่มปา อุตมา ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ และเป็นประชาชนของหมู่ที่ ๙ ผมขอแนะนำเรียนว่า ตอนแรกโครงการดังกล่าวเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๙ ซึ่งทางผู้นำชุมชนและประชาชน มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ที่ ๙ จึงได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ ผมก็มีเรื่องที่จะพูดชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

รองประธานสภา ขอขอบคุณท่านจุ่มปา อุตมา ครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นความต้องการของผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ลงมติด้วยครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

๕.๒ พิจารณาการตั้งโรงงานผลิตและผสมแอลกอฮอล์ติก หมู่ที่ ๑๒

รองประธานสภา เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ก็เป็นหัวข้อที่ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาตั้งโรงงานผลิตและผสมแอลกอฮอล์ติก หมู่ที่ ๑๒ หัวข้อนี้เดี๋ยวก็คงมอบหมายให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงเพราะว่าเป็นระเบียบฯ เกี่ยวกับงานด้านช่างขอเชิญค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสถิต อุดมวัฒน์ศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงหัวข้อที่ ๕.๒ เรื่องพิจารณาการตั้งโรงงานผลิตและผสมแอลกอฮอล์ติก หมู่ที่ ๑๒ สืบเนื่องมาจาก หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอตส์ ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตและผสมแอลกอฮอล์ติก เนื่องจากโรงงานฯ ดังกล่าว เข้าข่ายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องมีการพิจารณาของท้องถิ่น ซึ่งเบื้องต้นได้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำประชาคมของประชาชน ในหมู่ที่ ๑๒ แล้ว ผลการจัดทำประชาคมในหมู่บ้าน ประชาชนเห็นชอบให้ดำเนินการเรื่องนี้ได้ เรื่องของการอนุญาตจริงๆ เป็น

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย แต่เรื่องจะต้องผ่านทางเทศบาลของเราก่อน คือให้มีการพิจารณาอนุญาตในระดับพื้นที่ก่อน โดยโรงงานประเภทนี้อยู่ในโรงงานจำพวกที่ ๓ หรือโรงงานขนาดใหญ่จะต้องไปขออนุญาตทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรามีหน้าที่แค่รับเรื่องตรวจสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และตรวจสอบตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ แต่ถ้าเป็นประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ คือ โรงงานขนาดเล็ก และโรงงานขนาดกลาง ทางเทศบาลเราสามารถพิจารณาอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวาระนี้จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ

รองประธานสภา

ตามที่ ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ทางสภาเทศบาลฯ รับทราบ ก็ปัญหาที่เกิดเราจะต้องมีการแก้ไข ในเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องนำเสนอต่อที่สภาเทศบาลฯ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร หรือจะหาแนวทางปฏิบัติอย่างไร ให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งโรงงานผลิตและผสมแอลกอฮอล์ติก ขอเชิญครับ

นายวิศวะ ศรีลา

เรียนที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ ก่อนที่จะมีมติ ผมขออนุญาตปรึกษากับท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยากจะให้มีการทำประชาคมรับรู้เกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอให้ชะลอการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อนครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตและผสมแอลกอฮอล์ติก หมู่ที่ ๑๒ อยากเสนอว่า ให้ทางเจ้าหน้าที่ของ หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอตส์ ที่ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานฯ เพราะช่วงที่ผ่านมา รู้สึกว่า ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบ เพราะมีฝุ่นละอองเยอะมาก อยากจะให้มีการชะลอการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อนครับ และขอให้ประสานทางเจ้าหน้าที่ของ หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอตส์ ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ

รองประธานสภา

ขอบคุณท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ครับ ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายชาญวิทย์ โปธาปัญญา

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้พูดเกี่ยวกับบันทึกการประชุมการจัดทำประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ที่ประชาชนมีมติเห็นชอบให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ในช่วงนั้น ที่จริงเขาขออนุญาตก่อสร้างแพลนปูน ยังไม่ได้ขออนุญาตเกี่ยวกับพลาสติก แต่ช่วงหลังเขาเอาพลาสติกมาผลิตด้วย ประชาชนก็พูดกันว่า ทำไมไม่ขออนุญาตตอนที่เอาพลาสติกมาผลิต ซึ่งเมื่อการประชุมครั้งก่อนที่ประชาชนให้ดำเนินการได้ เฉพาะในส่วนของการขออนุญาตก่อสร้างแพลนปูน แต่เมื่อดูพลาสติกเขานำมาผลิตภายหลังซึ่งไม่ได้ขออนุญาตจากทางหมู่บ้านและประชาชน ซึ่งก็สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ แต่ทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้ ซึ่งมีผลกระทบหลายอย่าง เช่น ฝุ่นละออง เวลาประชาชนทำไร่ทำสวนพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน ก็มีผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตร แม้แต่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ เพราะได้รับผลกระทบจากโรงงาน ก็ต้องขายที่ดินให้กับทางโรงงาน แต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน เพียงแต่เขาว่าจะซื้อ อีกอย่างคือ เวลารถของโรงงานที่ขนยางแอลกอฮอล์ติกผ่านหน้าบ้านทำให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะยางแอลกอฮอล์ติกมีกลิ่นเหม็นมาก และส่งกลิ่นเหม็นไปในบริเวณไกลมาก สรุปผลกระทบกับประชาชนคือ มีฝุ่นละอองเยอะ และมีกลิ่นเหม็นมาก ซึ่งที่ผ่านมาทางผู้นำชุมชนไม่ได้ชี้แจง

รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และทาง หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอตส์ ก็ไม่ได้มาชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดก็เลยมีมติให้ทางโรงงานดำเนินการเรื่องนี้ได้ ผลกระทบก็ตามมาทีหลัง ตามบันทึกการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน คือ ประชาชนให้ดำเนินการได้ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างแพลนปูน ในส่วนของการผลิตและผสมแอลฟัลท์ติก ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากหมู่บ้านและประชาชน ซึ่งต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกที ผมก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านชาญวิทย์ โปธาปัญญา ครับ ในส่วนของเรื่องนี้ อย่างที่ท่านชาญวิทย์ โปธาปัญญา ได้พูดชี้แจงไปครับ ตอนที่ทาง หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอตส์ ขออนุญาต คือขออนุญาตแค่เพียงการก่อสร้างแพลนปูน ไม่ได้ขออนุญาตผลิตและผสมแอลฟัลท์ติก ซึ่งสร้างปัญหาให้กับประชาชน ทางหจก.ธนะชัยแอสโซซิเอตส์ ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน เพราะฉะนั้นต้องให้ทางหจก.ธนะชัยแอสโซซิเอตส์ นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านก่อนว่า ที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านอนุญาตหรือไม่ อนุญาตให้ดำเนินการเรื่องนี้ หลังจากนั้นก็นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ก็เป็นแนวทางที่ดีที่ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ เป็นทางออกที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย เราต้องเห็นอกเห็นใจกันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ สรุปเรื่องนี้ผมขอยุติการพิจารณาไว้ก่อนครับ ให้นำเข้าที่ประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป หลังจากมีการประชุมประชาคมจากทางหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้มีการยุติการพิจารณาการตั้งโรงงานผลิตและผสมแอลฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑๒ ไว้ก่อน ให้พิจารณาในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป

๕.๓ พิจารณาหารือแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๕.๓.๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก บ้านแพะ หมู่ที่ ๙ (ประเภทเงินงบประมาณประจำปี หรือเงินสะสม)

รองประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณาหารือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก บ้านแพะ หมู่ที่ ๙ เพื่อขออนุมัติว่าจะใช้ประเภทเงินงบประมาณประจำปี หรือเงินสะสม สืบเนื่องได้มีพิธีทำบุญและเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ เมื่อวันที่เสาร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงจะได้เข้าร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพะ หมู่ที่ ๙ เดิมที่จะมีน้ำท่วมขังถนนสายหลัก บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ช่วงประมาณ ๑๐ เมตร ดินชั้นก็ได้ให้ทางกองช่างออกสำรวจและประมาณการ โดยคำนวณงบประมาณให้ระยะทางในปรับปรุงผิวจราจรให้เลยตรงบริเวณที่เป็นแอ่งน้ำ ก็ประมาณ ๓๒ เมตร นายช่างโยธาฯ คำนวณราคา ได้ประมาณ ๕๐,๐๐๐ กว่าบาท และวันที่เสาร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ก็มีสมาชิกสภาฯ หลายท่านได้ร่วมตรวจสอบสภาพถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง ๓๒ เมตร ถ้าเราจะมาซ่อมแซมปรับปรุงแค่ ๑๖ เมตร ถ้าจะมาซ่อมแซมเป็นคอนกรีตก็คงจะไม่คงทน ถ้าจะซ่อมแซมปรับปรุงถนนไปถึงตรงสามแยก ระยะทางจะประมาณกี่เมตร งบประมาณกี่บาท ถ้าสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทั้งหมดทางผู้บริหารก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของงบประมาณประจำ งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมฯ คงไม่เพียงพอ ก็คงต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอยู่ดี ตอนนี้นายช่างโยธาฯ ได้คำนวณราคา และประมาณการตามที่ได้แจ้งไป ถึงบริเวณสามแยกตามประมาณการของช่างและงานก่อสร้าง คือ เทแอลฟัลท์ติกเทห์ทางด้านหน้าไปเลย ความหนาประมาณ

๕ เซนติเมตร ก็มีงานตีเส้นจราจร งานป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณทั้งหมด ๑๕๙,๘๘๔.๘๑ บาท ซึ่งเป็นงานปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก เทห์บลงบนถนนที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ตรวจสอบงบประมาณ สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ นี่เป็นงานซ่อมแซม ถ้าซ่อมแซมแบบคอนกรีตก็คงไม่คงทนถาวร ให้ใช้แอลฟัลท์ติกเทห์บไปเลยดีกว่า ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องขอความกรุณาทางสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ซึ่งเป็นถนนตรงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ เกิดชำรุดเสียหายมีน้ำท่วมขัง เวลาฝนตก ประกอบกับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เวลารถมารับ-ส่งเด็กนักเรียนก็มีปัญหา และอีกอย่างเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านแพะ เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลัก และเป็นถนนสายเดียวที่ประชาชนใช้ในการสัญจร เข้า-ออกหมู่บ้าน ก็คงจะเสนอให้ทางสภาเทศบาลฯ เพื่ออนุมัติเห็นชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายงบประมาณ และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ก็ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบขอบคุณค่ะ

รองประธานสภาฯ ตามที่ทางท่านนายกฯ ได้ชี้แจงให้ทางสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก บ้านแพะ หมู่ที่ ๙ สมาชิกสภาฯท่านได้จะสอบถาม หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะเดะ เขต ๑ ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ ๙ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการปรับปรุงผิวจราจรถนนให้ดีขึ้น แต่ผมก็ติดใจอยู่คือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าลั่น ซึ่งเพิ่งซ่อมแซมถนนเสร็จไปเมื่อวาน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๑๑๐ เมตร แต่นับงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ได้ระยะทาง แค่ ๓๒ เมตร ไม่รู้ประมาณการกันอย่างไรครับ

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตค่ะ ที่ท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ สอบว่า งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทำไมได้ระยะทางแค่ ๓๒ เมตร นี่เป็นประมาณการเดิมที่ทำไว้ค่ะ ประมาณการที่ทางกองช่างทำขึ้นมาใหม่ ได้ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร ความหนา ๕ เซนติเมตร ค่ะ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ขอบขอบคุณครับ ที่ผมถามก็เห็นว่า ระยะทางของถนนที่ประมาณการมา ได้ระยะทางสั้นเกินไปครับ เทียบกับงบประมาณ ถ้าเป็นตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ผมก็เห็นชอบตามนั้น ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ผมอยากเสนอว่า ถ้ามีเทคนิคในการดำเนินการอีกหน่อย อย่างหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าลั่น ที่ซ่อมแซมถนนไปเมื่อวาน ทางช่างบอกว่า จากประมาณการที่ทำไว้ความหนา ๕ เซนติเมตร ถ้าเราลดความหนาให้เหลือแค่ ๔ เซนติเมตร ก็จะได้ระยะทางยาวเพิ่มขึ้นอีก ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชาชนในหมู่บ้านเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ซึ่งหมู่ที่ ๑๑ ประชาชนต้องการระยะทางที่เพิ่มขึ้น ก็มีการเห็นชอบให้ลดความหนาลง เพราะถนนที่จะซ่อมแซมมีระยะทางที่ยาว ประมาณการที่ทำไว้และงบประมาณไม่เพียงพอ ก็อยากให้ถนนที่ชำรุดเสียหายสามารถซ่อมแซมให้ดีขึ้นทั้งเส้น ก็เลยมีแนวคิดที่ทำแบบนี้ ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ครับ ที่ได้ทักท้วงและเสนอความคิดเห็นให้ทางสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ ก็อยากให้สภาเทศบาลฯ เราได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง และท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามได้นะครับ ในช่วงที่เราได้หารือกันก่อนที่จะมีการลงมติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด เรียนเชิญครับ

นายชาญวิทย์ โปธาปัญญา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายชาญวิทย์ โปธาปัญญา อยากจะพูดเกี่ยวกับการใช้เงินสะสม ที่มีระเบียบฯ กำหนดไว้อยู่ก็คงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงการเร่งด่วน การเบิกจ่าย การใช้เงินสะสม ที่เราจะนำมาดำเนินการโครงการนี้ คือผมเป็นห่วงว่าโครงการที่จะดำเนินการ เป็นเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือเปล่า ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการก็ไม่มีปัญหา ก็กลัวว่าถ้าดำเนินการไปแล้วไม่ถูกต้อง ผิดระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้ ผมก็มีเรื่องเพียงเท่านี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ ตามที่ท่านชาญวิทย์ โปธาปัญญา มีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้ ดังนั้นก็ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงทำความเข้าใจอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนครับ เชิญครับ

นายกเทศมนตรี ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องการขออนุมัติจ่ายงบประมาณ ซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้ว เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ดิฉันก็นำเข้าที่ประชุมสภาฯ มา ๒ ครั้งแล้ว แต่เราจะต้องระวังในเรื่องของวงเงินการจ่ายในแต่ละครั้ง แต่ตอนนี้ทางฝ่ายบริหารมีแผนที่จะแก้ไขปัญหา แต่ในกรณีของหมู่ที่ ๙ บ้านแพะ เป็นโครงการที่เล็กก็จริงแต่เป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการก่อน เพราะเกี่ยวข้องในเรื่องของการรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ เป็นเรื่องจำเป็นก็เลยต้องนำขึ้นมาเป็นโครงการอันดับแรก ที่จะต้องดำเนินการ อันที่จริงที่ดิฉันหารือกับทางสภาเทศบาลฯ มา ๒ ครั้งก่อน แต่วงเงินการจ่ายยังไม่ครบถ้วน ก็เลยชะลอไว้ก่อน แผนการใช้จ่ายเงินสะสมตอนนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมโยธาธิการเขาก่อสร้างไว้ แผนการที่วางไว้ โครงการลำดับที่ ๑. ก็คือ การซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อกับบ้านสันมะแพน ตำบลธารทอง อำเภอพาน แผนลำดับที่ ๒. ก็คือ ถนนเส้นหน้าโรงเรียนบ้านผาปอง ซึ่งก็มีความชำรุดเสียหายอยู่ แผนลำดับที่ ๓. คือ ถนนเส้นที่เชื่อมต่อกับเทศบาลตำบลแม่ลาว บ้านสันตันแหน หมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นถนนสายเดิมที่กรมโยธาธิการก่อสร้างไว้เหมือนกัน อันนี้จะมีแผนงานที่กำหนดไว้อยู่ ๓ เส้นทาง แต่การขออนุมัติจ่ายของทางฝ่ายบริหารจะคำนึงถึงงบประมาณที่เราสามารถจะจ่ายได้จริง เป็นลำดับแรกก่อน และเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ และเป็นการแก้ปัญหาในภาพรวมของหมู่บ้าน ของตำบลหรือไม่ โครงการลำดับแรกของบ้านหมู่ที่ ๙ บ้านแพะ เป็นโครงการที่จำเป็นต่อเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ การสัญจรไปมาของประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยเฉพาะการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรจะขนส่งทางถนนเส้นนี้ทั้งหมด ไม่ใช่จะมีการใช้ถนนเส้นนี้เฉพาะประชาชนหมู่ที่ ๙ เพียงหมู่บ้านเดียว ยังมีประชาชนของหมู่บ้านอื่น ที่มีพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านแพะ จะใช้ถนนเส้นนี้ทั้งหมด ถ้าเราใช้คอนกรีตลาดทับหน้าผิวถนนไม่ก็วันก็ชำรุดเสียหายอีก ตรงนี้ก็มีความจำเป็นแล้ว ในส่วนของเรื่องระเบียบฯ การใช้จ่ายเงิน ท่านปลัดเทศบาลฯ ท่านก็ดูแลเรื่องนี้ให้อยู่

รองประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่มี ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๙ กับหมู่ที่ ๑๔ ทางหมู่ที่ ๙ ตามที่ท่านชาญวิทย์ โปธาปัญญา ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ผิดระเบียบฯ กฎหมายหรือไม่ และทางท่านนายกฯ ก็ได้อธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ว่ามีความจำเป็นต่อชุมชน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนที่สัญจรไป-มา ดังนั้นก็อยู่ที่สภาเทศบาลฯ จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ สภาเทศบาลฯ เท่านั้นที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการของหมู่ที่ ๙ เพิ่มเติมหรือเสนอแนะขอเชิญครับ

นายศิริพันธ์ สุภาวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ ๙ บ้านแพะ ผม

ก็เห็นด้วยที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม เพราะวันนั้นที่ไปร่วมงานทำบุญ และพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ ผมก็ได้ร่วมตรวจสอบถนนตรงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ก็เห็นว่าถนนมีความชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็เห็นว่าถ้ามีการซ่อมแซมก็ควรลาดยางให้เรียบ และมีความสูงชันมากกว่าเดิม เพราะว่าถ้าลาดยางแล้วยังต่ำอยู่น้ำก็จะท่วมขังเหมือนเดิม ก็มีความเป็นห่วงอยู่ เพราะเด็กนักเรียน จะใช้สัญจรมาเรียนทุกวัน ผู้ปกครองเด็กที่มาส่งเด็กนักเรียนก็ได้รับความลำบากด้วย ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภา ขอบคุณท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ ครับ มี ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ หมู่ที่ ๙ ครับ
เชิญครับ

นายช่างโยธาชำนาญงาน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายนิคม กันทะวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ขออนุญาตเรียนเรื่องปริมาณงานของโครงการหมู่ที่ ๙ ความกว้าง ๕ เมตร ความหนา ๕ เซนติเมตร ความยาว ๘๕ เมตร งบประมาณจำนวน ๑๕๙,๐๐๐ บาท และโครงการของหมู่ที่ ๑๔ ความกว้าง ๕ เมตร ความหนา ๔ เซนติเมตร ความยาว ๒๙๐ เมตร งบประมาณจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ที่ความหนาไม่เท่ากันก็เพราะว่า หมู่ที่ ๙ ถนนชำรุดเสียหายมากกว่า แต่หมู่ที่ ๑๔ ถนนได้รับความเสียหายน้อยกว่าก็เลยลดความหนาลง เพื่อเพิ่มความยาวให้มากขึ้น ผมก็มีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภา ขอบคุณครับ ทางกองช่าง ที่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ ก็ขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบตามที่ทางกองช่าง ได้ประมาณการไว้ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมในส่วนโครงการของหมู่ที่ ๙ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๕.๓.๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ ๑๔ (ประเภทเงินงบประมาณประจำปี หรือเงินสะสม)

รองประธานสภา เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ ๑๔ เป็นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งทางกองคลังได้ตรวจสอบงบประมาณ ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตรวจสอบแล้วเราสามารถใช้จ่ายได้ แต่ในส่วนอีก ๒ โครงการ ที่ทางฝ่ายบริหารได้ทำแผนไว้แล้วนั้น จะต้องมีการคำนวณงบประมาณที่เราจะต้องกันเงินเดือน สำหรับบุคลากรข้าราชการประจำ สมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร อย่างน้อยก็ต้องกันเงินตรงนี้ไว้ ๖ เดือน ก็เป็นเงินประมาณ ๕ ล้านบาท แต่น่าจะค่าใช้จ่ายงบประมาณตรงนี้อีกที่ น่าจะช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ที่จริงเงินสะสมเรามีประมาณ ๕-๖ ล้านบาท แต่ตามระเบียบฯ จะต้องให้กันเงินเดือนของบุคลากรเทศบาลไว้ทั้งหมด ประมาณ ๖ เดือน ในส่วนของเงินหมวดที่เราจะต้องกันไว้ก็อีกอย่างก็คือ เงินสำรองกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนเงินให้ล่าช้าสำหรับประชาชน อีก ๓ เดือน ประมาณ ๓ ล้านบาท กรณีเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เพราะถ้าเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนให้ล่าช้า เราจะต้องมีการสำรองจ่ายให้ไปก่อน แล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะโอนเงินมาให้ทีหลัง สองเรื่องนี้ก็รวมเป็นเงินประมาณ ๘ ล้านบาทแล้ว ในวันนี้ทางฝ่ายบริหาร

ว่า เป็นเรื่องที่สำคัญระดับตำบล เพราะเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างสองตำบล ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภา ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ แสง แสนชั้น ครับ ที่เห็นความสำคัญและให้คำแนะนำในเรื่องนี้ครับ มีท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะอีกครับ เชิญครับ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผมก็อยากจะเสนออีกหมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จัดสรร เพราะถนนเส้นทางที่จะขึ้นไปหมู่บ้านค่อนข้างยากลำบาก ประชาชนหมู่ที่ ๑๘ ต้องสัญจรไปมาทุกวันเพื่อทำงานคงลำบากมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ขนาดผมมานๆ เดินทางขึ้นไปก็ยังลำบากใจ ว่าใช้เส้นทางไหนเดินทางขึ้นไป ผมอยากจะฝากทางคณะผู้บริหารช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณไปช่วยปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ไม่จำเป็นต้องทำทั้งเส้นก็ได้ ทำเฉพาะจุดที่มันสัญจรมากลำบากจริงๆ ประชาชนในหมู่บ้านจะได้รับความสะดวกมากขึ้น อยากจะให้พัฒนาทั่วถึงกัน บางครั้ง ทางหมู่บ้านไม่มีโอกาสได้เสนอเรื่องนี้ให้ทางเทศบาล และทางสภาเทศบาลฯ เรารับทราบสักเท่าไร แต่เขาได้รับความลำบากกันจริงๆ อยากฝากทางคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ ในส่วนของโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๔ ผมก็เห็นด้วยครับที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในพื้นที่ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภา ขอขอบคุณท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ครับที่ให้คำแนะนำแก่สภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหาร ผมได้สอบถามทางท่านนายกฯ เกี่ยวกับงบประมาณของหมู่ที่ ๑๘ ที่ผ่านมาก็ได้คำตอบว่า ทางหมู่ที่ ๑๘ ไม่ได้เลือกที่จะดำเนินการเรื่องก่อสร้างถนนแต่เลือกที่จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร และท่านปลัดเทศบาลฯ ได้บอกว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนก็เป็นโครงการก่อสร้างถนนเช่นกัน และท่านปลัดเทศบาลฯ ยังบอกอีกว่าทางหมู่ที่ ๑๘ ก็ใช้งบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน อย่างหมู่ที่ ๑๑ บ้านท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ก็ใช้งบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืนเหมือนกัน มีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมครับ เชิญครับ

**นายแสง แสนชั้น
รองนายกเทศมนตรีฯ** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมก็ขอพูดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนของหมู่ที่ ๑๘ ครับ เนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ได้ขออนุมัติจากสภาฯ ในการปรับปรุงปรับเกลี่ยและอัดบดถนน ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน และผมได้พบกับ ท่านสมชาติ ขวัญชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ท่านก็พูดว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอยู่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ หลังจากนั้น ท่านสจ. สมชาติ ขวัญชัย ได้ประสานมาว่า หลังจากปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมียกงบประมาณมาสนับสนุนให้ ที่แรกเขาแจ้งมาว่า มียกงบประมาณอยู่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ แต่ที่นี้ที่บ้านท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว สะพานที่จะข้ามไปโรงเรียนไปบ้านท่ามะโอ สะพานค่อนข้างคับแคบ การเดินทางค่อนข้างลำบาก รถยนต์ขับสวนทางกันไม่ได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ก็ของบประมาณไปก่อสร้างสะพานตรงบริเวณนั้น จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เหลืองบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลดงมะตะ ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าหมู่ที่ ๑๘ ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับ ท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ท่านบุญส่ง มงคล และท่านพ่อกำนันบพิตร กินาวงค์ วางงบประมาณที่จะได้มา จะเริ่มก่อสร้างถนนตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน ได้ระยะทางแค่ไหนก็แค่นั้น ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งท่านสจ. สมชาติ ขวัญชัย ก็ได้ทำหนังสือให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว ได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เราจะได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๘ ขอ

เรียนให้ทางสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดังนี้ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ แสวง แสนชั้น ที่ได้จัดหางบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือประชาชน เราก็ต้องช่วยกันเพื่อประชาชน ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ ได้รับข่าวที่ดีจากท่านรองนายกฯ ว่าท่านสจ.สมชาติ ขวัญชัย มีงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาให้เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๔ บ้านท่าสันกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ลงมติว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบครับ เชิญครับ ขอขอบคุณครับ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหมด ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบโครงการทั้ง ๒ โครงการ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ พิจารณารื้อถอนระบบประปา น้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน ซึ่งก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ ๑๔

รองประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ฯ

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบ สืบเนื่องมาจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านท่าสันกลาง ได้ทำประชาคมที่หมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะขอพิจารณารื้อถอนระบบประปา น้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน ซึ่งก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตอนนี้เป็นอนุสาวรีย์อยู่ที่ข้างหอประชุมหมู่ที่ ๑๔ บ้านท่าสันกลาง ใช้งานไม่ได้ ทุกท่านเวลาไปประชุมที่หอประชุมหมู่ที่ ๑๔ คงเห็นอยู่นะคะ ทางหมู่บ้านก็เลยอยากจะขออนุญาตจากทางเทศบาลเพื่อขอรื้อถอน เพราะจะทำให้พื้นที่ตรงบริเวณนั้นกว้างขวางกว่าเดิม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทน ดังนั้นตามระเบียบฯ ซึ่งกรมโยธาธิการได้มา ก่อสร้างให้ทางหมู่บ้าน และได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลเรารับผิดชอบ ซึ่งตอนนี้ใช้งานไม่ได้ ดังนั้นส่วนของการรื้อถอนฯ ครั้งนี้ ก็ต้องขออนุมัติความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เราก่อน ถึงจะอนุญาตให้มีการรื้อถอนระบบประปา ดังกล่าวได้

รองประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงกับทางสภาเทศบาลฯ รับทราบเกี่ยวกับการรื้อถอนระบบประปา น้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน ซึ่งก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ ๑๔ ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้นสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมทุกท่าน อนุญาตครับ ทางด้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าตัน ก็ประปาที่ใช้งานไม่ได้เหมือนกัน คือ การรื้อถอนต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติรื้อถอนใช้หรือเปล่าครับ ก่อนที่จะลงมติในเรื่องนี้ ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผมส่งโครงการขุดลอกลำเหมืองร่องหวาย พอต้นน้ำท่วมขังทุกปี ผมก็ได้้นำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว เพราะโครงการนี้ตกหล่นไป ระยะทางแค่ประมาณ ๔๐๐ เมตร อยากทราบว่าที่โครงการตกหล่นไป งบประมาณไม่เพียงพอหรือว่าเพราะอะไร

ครับ จะเข้าสู่ฤดูกาลทำไร่ทำนาแล้วจะดำเนินการไม่ได้ ก็ขออนุญาตสอบถามเพราะว่าได้ส่งโครงการมายังเทศบาลนานแล้ว ขอขอบคุณครับ

นายวิศวะ ศรีลา ขออนุญาตครับ ผมขอทักท้วงทางด้านกองช่าง เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่ผมเคยทำมา จะไม่มีในประมาณการเขาตัดออกไปแล้ว เพราะมีคำสั่งจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ในส่วนของป้ายมีอยู่ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นป้ายชั่วคราว ป้ายถาวร ขนาด ๖๐ คูณ ๑๒๐ เซนติเมตร แต่จะรวมใน Factor F เรียกร้อย ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบดำเนินการเอง ไม่ใช่รวมอยู่ในประมาณการ ท่านลองตรวจสอบดู แต่ที่ผมเคยดำเนินการมาไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์รวมอยู่ในประมาณการของทางช่าง ทางเทศบาลเราจะได้ประหยัดงบประมาณหลายพันบาทต่อหนึ่งโครงการ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภา ขอขอบคุณครับท่านวิศวะ ศรีลา ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เชิญครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง เราจะดูจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้มีการท้วงติงเรา แต่ที่หน่วยงานอื่นหรือเทศบาลอื่นผมก็ไม่รู้ อาจจะมีการประชุมและทำความเข้าใจกันเพื่อถือปฏิบัติแบบนี้ แต่ตามระเบียบฯ ไม่ได้มีการสั่งการให้ดำเนินการแบบนี้ ทุกวันนี้ที่เขาดำเนินการแบบนี้เพราะดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่กรณีของเทศบาลเราที่ประมาณการป้ายประชาสัมพันธ์ไปให้ก็เพราะว่า เราก็แค่คิดไปก่อน อันนี้เป็นการประชุมเรื่องงบประมาณ แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ การจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องของงบประมาณก็จะลดลงอีก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเราไม่ได้เอาตัวเลขนี้ไปจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเพียงแค่ประมาณการไว้ก่อน แต่ ณ วันนั้นที่เราดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังอิงงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างก็คงไม่เกินกว่านี้ จะต้องต่ำกว่านี้ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของทางราชการ แต่ถ้าสมมุติว่า กรณีเราไม่ได้ใส่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมในประมาณการ ถ้ามีการทักท้วงว่าทำไมไม่ใส่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงไปด้วย เราจะเอางบประมาณตรงไหนไปใส่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว

นายวิศวะ ศรีลา ขออนุญาตครับ ในสัญญาจะมีการระบุ เกี่ยวกับป้ายโครงการ คือ ป้ายชั่วคราว ป้ายถาวร และในสัญญามีการระบุอย่างชัดเจน ว่าผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ อย่างที่ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้นำเรียนว่า หน่วยงานของเราจะรวมค่าป้ายประชาสัมพันธ์ในประมาณการเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นในโครงการก่อสร้าง ผมว่าถ้าเราตัดงบประมาณตรงนี้ไปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลฯ และงบประมาณก็เหลือไปใช้อย่างอื่นได้ด้วย ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภา ขอขอบคุณครับ ก็มีความคิดเห็นเป็น ๒ ด้าน การทำงานก็ต้องมีการทักท้วงกันเป็นเรื่องปกติ มีการชี้แนะแนวทางการทำงานซึ่งกันและกัน ดังนั้นเพื่อความชัดเจน ก็ขอให้ทางท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณท่าน วิศวะ ศรีลา และผู้อำนวยการกองช่าง ที่จริงก็เป็นแนวความคิดที่ดีที่จะทำให้การประชุมสภาฯ การทำงานของสภาเทศบาลฯ เราเป็นไปได้ด้วยดี ถ้ามีการสอบถาม มีการทักท้วงหรือโต้แย้งกันด้วยเหตุผลที่ดี ในส่วนของท่านวิศวะ ศรีลา ก็ได้้นำเรียนว่า ท่านมีความชำนาญในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้าง ตามที่ท่านวิศวะ ศรีลา ได้บอกว่าคุณค่าป้ายประชาสัมพันธ์ได้รวมในค่า Factor F ของหน่วยงานที่ท่านได้ไปทำงานรับเหมาก่อสร้างมา แต่ในประมาณการราคาของทางกองช่างเทศบาลตำบลดงมะเดะเรา คือ รวมค่าป้ายประชาสัมพันธ์ไปด้วยแล้ว ประมาณการของทางกองช่างเราคิดกันคนละอย่างกับหน่วยงานอื่น คือ เทคนิคและรายละเอียดในการคิดมีความแตกต่างกัน ทาง

กองช่างของเราจะไม่ได้มีการคิดค่า Factor F แต่จะคิดแยกออกเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอื่นๆ เป็นสัดส่วน ซึ่งการคิดรายละเอียดตรงนี้ ทางกองช่างเราไม่ได้คิดค่า Factor F แต่ในส่วนที่ท่าน วิสวะ ศรีลา มีประสบการณ์การทำงานที่อื่นมา เขาจะคิดค่า Factor F ออกมาเป็นก็เปอร์เซ็นต์ของ ยอดเงินรวม แต่ทางกองช่างเราไม่ได้คิด ฉะนั้นทางผู้อำนวยการกองช่าง ก็นำเรื่องที่ท่าน วิสวะ ศรีลา ให้คำแนะนำไปตรวจสอบดูตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงไหนที่ดำเนินการผิด หรือ ตรงไหนที่ดำเนินการถูกต้องแล้ว แต่ที่เทศบาลเราดำเนินการแบบนี้มาโดยตลอด ทางสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินก็ไม่เคยทักท้วงอะไร เพราะว่าในส่วนของงานป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้รับเหมาที่มีการ ทักท้วงเราอยู่ เพราะว่าเขาก็ต้องไปจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ อีกที เรื่องนี้ก็เป็แนวคิดที่ดีให้ทาง กองช่าง นำเอาไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

รองประธานสภา

ตามที่ทั้ง ๓ ท่านได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภา ให้ท่านสมาชิกสภา ได้รับทราบข้อมูล ที่ผ่านมาเรา ไม่ได้มีการทักท้วงกันแบบนี้ ณ เวลานี้เราได้มีทักท้วงกันเพื่อให้มีเหตุผลในการทำงาน ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะสมาชิกสภา บางท่านก็ยังคอยเข้าใจ การที่เรามาพูดให้ได้รับทราบกันก็เป็นสิ่งที่ดีทุกคนจะได้ รับทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ผมขออนุญาตจะกลับไปให้หัวข้อ เรื่องการพิจารณาเรื่องถนนระบบ ประปา น้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน ซึ่งก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ ๑๔ มีสมาชิกสภา ท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่า ครับ ถ้าหากไม่มีขอให้ท่านสมาชิกสภา ลงมติครับ ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

รองประธานสภา

สมาชิกสภา ท่านใดอยากจะเสนอแนะ สอบถาม หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบวาระประชุม ที่ ได้ในประชุมในวันนี้ หรือเรื่องการทำงาน โครงการต่างๆ ของเทศบาล และการทำงานของสภา เทศบาลฯ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประชุมคราวต่อไป ขอเชิญครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม ทุกท่าน ผมนายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะเดะ เขต ๑ เมื่อสักครู่นี้ได้รับ ฟังเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ ขออนุญาตสอบถาม และฝากเรื่องเมื่อการ ประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่จะมีการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับ และขอฝาก ติดตามเรื่องซ่อมแซมถนนส่วนที่ขยายเส้นหลังวัดบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ โครงการเกี่ยวกับถนน ปัญหามีเยอะมากครับ ทำแล้วก็ไม่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยต้องได้มาซ่อมแซมตลอด ถ้าไม่ไปจุกจิกจู้จี้ก็ ทำให้ไม่ดี ไม่รู้จะทำยังไง และผมขอฝากทางกองช่างการซ่อมแซมถนน เพราะทำหนังสือมาให้ เทศบาลนานหลายวันแล้ว ก็ขอฝากติดตามด้วยครับ และถนนสายหมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จัดสรร ที่พูดกัน ไปเมื่อสักครู่นี้ ทางลัดลงตรงนั้น เป็นพื้นที่ของเอกชน ของนายทุน และได้พูดกับทางผู้ใหญ่บ้าน ขอให้ทำหนังสืออุทิศที่ดินให้เขาเช่นตมอที่ดินให้ก่อน ก่อนที่เราจะดำเนินการ ผมก็มีเรื่องฝากทาง ผู้บริหารเรื่องซ่อมแซมถนนที่เราได้พูดกันเอาไว้ ขอขอบคุณครับ

นายวิสวะ ศรีลา

ขออนุญาตครับ อยากสอบถามท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ ตอนนี้เกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง เรา มีการเจาะตรวจสอบความหนาของถนนหรือไม่ครับ เวลาตรวจงานจ้างหรือส่งมอบงาน ผมอยากจะให้ มีการตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบ เพื่อตรวจสอบความหนาของถนน ที่ผมได้รับเหมางาน ที่ผ่าน มาเขาจะมีการตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบถนน ว่ามีความหนาตามแบบที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้า

ความหนาไม่ถึง ๑๕ เซนติเมตร ถือว่าผิดระเบียบฯ การตรวจงานจ้าง ต่อไปนี้ผมอยากให้มีมาตรฐานในการตรวจงานจ้าง เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลงมะตะ ผมก็ไม่ได้ว่าให้ใครนะครับ แต่อยากจะให้มีการตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบถนนเวลาที่มีการตรวจงานจ้าง การตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบนี้ให้หน่วยงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หรือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย หรือกรมโยธาธิการก็ได้ ให้ทำหน้าที่ส่งเข้าไปขอความอนุเคราะห์เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ ให้ทำหน้าที่จากหน่วยงานของเรา และการทดสอบปูนนี้ผู้รับเหมาจะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด การตรวจรับงานจ้างผมอยากจะให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างประสานทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อร่วมตรวจสอบและเป็นพยาน เกี่ยวกับการทำงานของเทศบาลเราให้มีมาตรฐาน และก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลของเราด้วย ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ท่านวิศวะ ศรีลา มีท่านมีอะไรที่จะแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติมครับ เชิญครับ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ขออนุญาตครับ ตามที่ท่านวิศวะ ศรีลา พูดไปก็เป็นเรื่องที่ดีครับ ที่เปิดประเด็นคือ การตรวจสอบโครงการ อย่างที่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน งบประมาณ ๗ - ๘ แสนบาท โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างมาได้ประมาณ ๑ ปีกว่า ทำไมชำรุดเสียหายพังลงมา หากหมดสัญญาคุ้มกันโครงการจะให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบซ่อมแซมหรือครับ อยากทราบว่าสาเหตุที่กำแพงกันดินพังลงมาเป็นเพราะอะไรครับ ทางกองช่าง ขออนุญาตสอบถามหน่อยครับ เพราะก่อสร้างมาได้ประมาณ ๑ ปีกว่า และก็พังลงมาทั้งแผงเลย ทำไมถึงพังง่ายขนาดนี้ การตรวจสอบงานจ้างอย่างที่ท่านวิศวะ ศรีลา พูดเมื่อสักครู่นี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเทศบาลเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม ซึ่งมันเป็นการซ้ำซ้อน บางทีการรับเหมาก่อสร้างผมก็ไม่ได้ว่าให้ใคร บางครั้งถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือคนที่สนิทสนมกัน ก็ทำให้เกิดความเกรงใจกันคือไม่เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบเท่าที่ควรจะเป็น ผลงานที่ออกมาก็ไม่เต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อยากให้ทางกองช่างเป็นตัวหลักบางทีทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะไปก้าวท้าวก็ไม่ดี ทางช่างเข้าไปตรวจสอบก็ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่า อยากจะฝากโครงการต่อไปที่เราจะดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดความคุ้มค่าเงินภาษี กับงบประมาณ ที่พี่น้องประชาชนได้เห็นชอบให้มีการก่อสร้าง ไม่ให้เกิดผลข้างเคียงในทางที่เสียหาย อย่างหมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยสำนยาว โครงการถนนเส้นหลังวัดบ้านห้วยสำนยาว ผมเดินทางผ่านไปเมื่อไหร่ก็ยังเห็นสภาพเดิม ชำรุดเสียหาย ยังไม่เห็นมีการซ่อมแซมสักที อย่างที่ท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ได้พูดในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มาหลายครั้งแล้ว วิธีการปฏิบัติแบบเดิมๆ ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็ให้เปลี่ยนแปลงเถอะครับ ปีใหม่แล้วอะไรที่สมควรเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เปลี่ยนแปลงครับ สิ่งไหนที่ควรจะเข้มงวดก็ขอให้เข้มงวดครับ เพื่อคุณภาพของเทศบาลเรา อย่างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๒ พี่น้องประชาชนก็นำเอาเรื่องนี้ไปเล่ากันว่า โครงการงบประมาณเกือบหนึ่งล้านบาท ทำไมพังเสียหายง่ายขนาดนี้ ทั้งที่ก่อสร้างมาได้ประมาณ ๑ ปีกว่า ซึ่งมีสาเหตุที่ทำให้กำแพงกันดินพัง ดังนั้นจึงขอให้ทางกองช่างชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายทิพย์ ประมาณรองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมทุกท่าน อย่างที่ท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ได้พูดไปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๒ ก็น่าแปลกใจเหมือนกัน เสาค้ำมีเหล็ก ๑๒ เซนติเมตร อยู่ ๔ เส้น และเหล็กเส้นเล็กอยู่บริเวณรอบข้าง ข้างละประมาณ ๗-๘ เส้น เหตุการณ์นี้ผมได้ยืนดู วันนั้นผมก็ไม่ตักน้ำก็ไม่ตัก ประชาชนก็ได้โทรหาผู้ใหญ่บ้านว่า ตอนนี้กำแพงกันดินได้พังลงมาเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่ดินก็ไม่สูงเท่าไร ดินที่อยู่ข้างๆ มีความหนาประมาณ ๑ เมตร ข้างบนประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ความสูงประมาณ ๒๐๐ เซนติเมตร แต่

ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงหักพังลงมา เสาเข็มตัวนี้ทางผู้รับเหมาเขาเอามาจากจังหวัดลำปาง ไม่ได้ดำเนินการในพื้นที่เรา เสามีความยาว ๖ เมตร ตอกเข้าไปในดิน ๔ เมตร โผล่ขึ้นมา ๒ เมตร อย่างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ผมเห็นกับตาว่ามันพังลงมาเรื่อยๆ ผมก็ปรึกษากับทุกคน ทุกคนก็ว่าไม่น่าจะพังลงมาขนาดนี้ ก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ขอขอบคุณครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตนำเรียนครับ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๒ สาเหตุที่กำแพงกันดินพังลงเป็นเพราะอะไร แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ทางเชิงวิชาการอาจจะวิเคราะห์หาคำตอบได้ จะไปตรวจสอบหาสาเหตุตอนนี้ก็คงไม่ได้ จะต้องรอให้น้ำลดลงก่อน ต้องมีการทดสอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ต้องตรวจสอบในเชิงวิชาการก่อน คือ ผลกระทบอาจจะเกิดจากการปิดหัวกำแพงกันดิน อาจจะมีการกัดเซาะของน้ำใต้ดินหรือไม่ น้ำล้นเข้าไปด้านในหรือเปล่า ไม่ได้หมายความว่าความควบคุมงานไม่ดี การตรวจสอบงานไม่ดี ไม่เป็นไปตามแบบหรือไม่ ช่างทุกคนก็มีจิตสำนึกที่ดี มีจรรยาบรรณช่างที่จะดำเนินการให้ถูกต้องอยู่แล้ว ตามแบบแปลนเอาเทคนิคของช่างใส่เข้าไป แต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวแปรที่สำคัญคือ เรื่องของธรรมชาติก็มีผลเหมือนกัน น้ำมันเซาะใต้ดินหรือไม่ ตอนที่ดำเนินการก่อสร้างดินไม่ได้ชุ่มน้ำ แต่ตอนนี้ดินชุ่มน้ำอาจจะมีแรงดันเกิดขึ้นหรือไม่ ก็มีผลอยู่เหมือนกัน มันเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดกับท่านนายกเทศมนตรี จะได้นำเรียนเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป สาเหตุที่เราออกแบบกำแพงกันดิน เพราะเขาเคยดำเนินการกันมาแล้ว ไม่ได้หมายถึงเราออกแบบเอง ซึ่งมีผลทดสอบออกมาว่า สามารถรับน้ำหนักดินได้เท่าไร ตอกเสาเข็มแล้วสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไร มีความเหนียว ความยืดหยุ่นเท่าไร ก็ไปตรวจสอบตามนั้น นี่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราคาดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นหรือไม่ ทั้งๆ ที่ดินอาจจะมีการชุ่มน้ำ เราเอาดินไปถมเพิ่ม เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกปริมาณเพิ่มขึ้นความชุ่มที่อยู่ในดินก็เพิ่มขึ้น สามารถเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าครบถ้วนหมด ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง อันนี้คือคำชี้แจง ในเรื่องโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๒ ผมก็ขอนำเรียนเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ สืบเนื่องมาจากมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกิดขึ้นในพระราชบัญญัติฯ พูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นั้นหมายถึงว่า อาคารสาธารณะทุกๆ แห่ง ที่หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ต้องมีวิศวกรระดับสามัญเซ็นต์ประกอบและรับรองเท่านั้น ที่ผ่านมาระยะนี้ไม่ได้ดำเนินการแบบนี้ ที่จริงมีการดำเนินการมานานแล้ว แต่ไม่ได้พูดถึงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พอไปพูดถึงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กลับเข้ามาโครงการของเราทั้งหมด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เราจะต้องมาพิจารณาเรื่องอาคารทั้งหมดที่เราดำเนินการ ดูว่าเข้าข่ายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ หรือไม่ เรื่องก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั้งหมด ฉะนั้นจะต้องกลับมาพิจารณาโครงการเดิมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งหมด ตอนนี้มีปัญหาทั้งประเทศว่าจะดำเนินการอย่างไร โครงการผ่านเทศบัญญัติมาแล้ว ไม่มีวิศวกรรับรองดำเนินการไปก็ผิด ทางสมาพันธ์ช่างแห่งประเทศไทยก็ได้ปรึกษารื้อกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมสภาวิศวกรฯ หรือเรื่องนี้กันมาหลายเดือนแล้ว ยังไม่ได้ข้อสรุป ทางสภาวิศวกรฯ ก็อยากให้ทางช่างขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับใบวิศวกรพิเศษ คือนายช่างทั้งหลายไปสอบเอาใบวิศวกรพิเศษ และช่างที่เป็นวิศวกรอยู่ เป็นวิศวกรระดับภาคีโยธาต้องไปอบรมและสอบเลื่อนระดับ เป็นสามัญวิศวกร เรื่องนี้ก็เลยเป็นปัญหา ตามระเบียบฯ ใหม่เราจะขัดไม่ได้ต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นกฎหมายบังคับ ต่อไปนี้จะต้องมีวิศวกร ระดับสามัญรับรอง รับรองก็คือส่งไปที่หน่วยงานอื่นที่เขาดำเนินการได้ หน่วยงานที่มี

วิศวกรรับรองได้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะถ้าทั้งจังหวัดเชียงรายส่งโครงการไปให้ กรมทางหลวงชนบทหมดหน่วยงานเขาก็คงรับไม่ไหว ฉะนั้นเราจะต้องมีการจ้างออกแบบและควบคุม คือว่าจ้างวิศวกร ว่าจ้างบริษัท ว่าจ้างหน่วยงานเอกชน เป็นเรื่องหนึ่งที่ยากจะนำเรียนให้ท่านนายกฯ รับทราบครับ เกี่ยวกับเรื่องโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีการตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบถนนหรือไม่ ในการตรวจงานจ้าง ยังไม่มี เรื่องนี้ผมจะนำไปพิจารณาว่าจะต้องมีการตรวจสอบถนนโดยวิธีการตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบถนนหรือไม่ ไปดูเรื่องกฎหมายและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน กองช่างสามารถใช้วิธีตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบถนนในการตรวจงานจ้างไม่มีปัญหา คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยครับที่จะนำไปพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีมาตรฐาน และอีกเรื่องคือ การพิจารณาออกแบบอาจจะมีการว่าจ้างบริษัทออกแบบ และอีกเรื่องคือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการเรายังไม่ได้ดำเนินการ แต่โครงการที่เราดำเนินการไปแล้วก็อยู่ในช่วงคาบเกี่ยว ระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้ โครงการเดิมจะต้องกลับมาพิจารณาแนวทางดำเนินการตรวจสอบรับรอง โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทุกโครงการที่เป็นสิ่งสาธารณูปโภค ที่พิจารณาแล้วเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ต้องมีการรับรองมาทั้งหมด ผมก็มีเรื่องนำเรียนเพียงแค่นี้ครับ

นายวิศวะ ศรีลา

ขออนุญาตครับ เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบถนนเวลาที่มีการตรวจงานจ้าง ผมอยากให้มีการตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบ คือถ้าเราไม่มีการตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบ ถ้ามีตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเกิดว่ามีผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ ถ้ามีการตรวจสอบแล้ว การตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบผลการตรวจสอบความหนาของถนน ๑๒ เซนติเมตร หรือ ๑๓ เซนติเมตร จะผิดด้วยกันทั้งหมดทั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ผมอยากให้มี การตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และเพื่อความสบายใจของทุกคน หากมีการร้องเรียนมาภายหลัง คือสามารถร้องเรียนย้อนหลังได้ ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เขานำเครื่องมือตรวจสอบด้วยการเจาะทดสอบ ที่หลังความหนาของถนนไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ก็จะผิดกันทั้งหมด อีกอย่างคือ เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง วิศวกร ทางเทศบาลฯ ของเรา ผมเห็นว่า ควรจะมีการเปิดกรอบอัตรากำลัง เพื่อรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง วิศวกร เพื่อทำหน้าที่ ออกแบบและเซ็นต์รับรองแบบแปลน โครงการที่เราจะนำเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจะดำเนินการก่อสร้าง ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้นำเรียน ผมอยากให้มีหน่วยงานเรามีการเปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง วิศวกร มาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลตำบลงมะดะ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภา

ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ ที่ได้นำเสนอปัญหา และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้ทางสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ ถ้าไม่มีการนำเสนอในวันนี้ก็จะไม่รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น วันนี้ผมดูแล้วโครงการที่เกิดปัญหาขึ้น และเราได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ก็มาจากการสอบถามของทางสมาชิกสภาฯ ของเราที่ได้ซักถามกันในที่ประชุม ทำให้ทางสภาเทศบาลฯ รับทราบปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา เกิดความรู้ ความเข้าใจกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ เชิญครับ

นายศิริพันธ์ สุภาวงศ์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ขอฝากทางผู้บริหาร สืบเนื่องจากผมได้รับแจ้งจาก นายสุภจิณห์ คำสมุทร ว่าเขาขอให้ผมทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์หिनคลุก นำไปเทถนนที่เป็นขุมเป็นบ่อตรงบริเวณทางเข้า ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่สวนกาแพดอยมะค่า อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ซึ่งจะมีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตลอด แต่ถนนทางเข้าศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่สวนกาแพดอยมะค่า เป็นขุมเป็นบ่อทำ

ให้การเดินทางเข้าไปยากลำบาก ฉะนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลดงมะเดะ และทางสภาเทศบาลตำบลดงมะเดะ ให้ความอนุเคราะห์นำหินคลุกไปเทถนนตรงบริเวณนั้นให้มีสภาพที่ดีขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่สัญจรไปมา เราในฐานะเจ้าของพื้นที่ และอีกอย่างก็เป็นภาพพจน์ที่ดีของเทศบาลตำบลดงมะเดะด้วย เพราะศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงมะเดะ ตอนแรกผมปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ เพื่อจะนำเงินของหมู่บ้านไปซ่อมแซมถนนเส้นนี้ แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอม แยกบอกว่าอยู่ในพื้นที่ ของหมู่ที่ ๙ ก็เลยมาแจ้งให้ทางสภาเทศบาลฯ และผู้บริหาร ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว และอีกเรื่องคือ วันนั้นผมได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องซ่อมแซมสายล่อฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บรรจุอยู่ด้วย แต่ที่นำมาแจกให้ในวันนี้ไม่เห็นมีในวาระประชุมสภาฯ ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไร แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ทางหมู่บ้านก็ได้ปรับปรุงซ่อมแซมไปบ้างแล้วครับ ก็เลยอยากถามเพราะตอนแรกเห็นมีในวาระการประชุมสภาฯ ผมก็ได้พูดกับผู้นำหมู่บ้าน ว่าเห็นมีเรื่องในวาระการประชุมสภาฯ ก็คิดว่าพุงนี้คงจะได้รับการสนับสนุน มาวันนี้ปรากฏว่าไม่มีในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ก็ไม่เป็นไรครับงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ ผมก็ขอนำเรียนเพียงแค่นี้ เรื่องนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ ขอบคุณท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ ครับ มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะอะไรอีกบ้างครับ เชิญครับ

นายเกรียงศักดิ์ กองธรรม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผมนายเกรียงศักดิ์ กองธรรม ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามที่ท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ ได้พูดเรื่องของคณะศึกษาดูงาน และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก เพื่อเทถนนบ้านหมู่ที่ ๙ ทางไป ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่สวนกาแพดอยมะค่า ของคุณสุภจิณห์ คำสมุทร ผมขอฝากว่าทางฟาร์มผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ หมู่ที่ ๑๖ ซึ่งเป็นของลูกหลานผมนี้แหละ มีคณะศึกษาดูงานเข้ามาดูงานจำนวน ๑๒ คณะ ถนนทางเข้าฟาร์มก็เป็นขุมเป็นบ่อทำให้ลำบากในการเดินทางเข้าออก จำเป็นต้องใช้เงินตัวเองเพื่อซื้อทรายมาถมถนน ผมก็มีโอกาสไปต้อนรับคณะศึกษาดูงานทุกครั้งในฐานะตัวแทนท่านนายกฯ เขาก็บอกว่า โอกาสต่อไปผมจะทำหนังสือเข้ามายังเทศบาลตำบลดงมะเดะได้หรือไม่ครับ เพื่อขอรับสนับสนุนหินคลุกหรือทราย ผมก็บอกว่าให้ทำหนังสือเข้ามาขอรับการสนับสนุนได้เลย ทางเทศบาลฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล ปีนี้เทศบาลตำบลดงมะเดะ มีสถานที่ศึกษาดูงาน และสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่ที่อยู่ โดยเฉพาะหมู่ที่ ๑๖ ที่ฟาร์มผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ และเกษตรทฤษฎีใหม่สวนกาแพดอยมะค่า หมู่ที่ ๙ ก็ขอฝากเรื่องการสนับสนุนหินคลุกเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าฟาร์มผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ หมู่ที่ ๑๖ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ ขอบคุณครับ มีท่านใดที่จะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสงัด กาวิชัย
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องขยะอันตราย ที่ท่านชาญวิทย์ โปธาปัญญา ได้พูดไว้เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา เรื่องขยะอันตรายรู้สึกที่เรา ยังไม่ได้จัดเก็บกันหมด ยังมีขยะอันตรายที่ตกค้างยังไม่ได้จัดเก็บอยู่หลายจุด เพราะว่าขยะอันตรายเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันตรายต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ อยากจะให้จัดเก็บให้เรียบร้อย ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสงัด กาวิชัย ครับ ก็เรื่องที่ท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ สอบถามคือการซ่อมแซมถนนเส้นหลังวัดบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ ท่านนายกฯ ได้บอกว่า มีเงินที่หักไว้ จากเงินประกันสัญญาโครงการอยู่แล้ว ก็สามารถนำเงินตัวนี้ไปปรับปรุงซ่อมแซมได้เลยครับ และอีกเรื่องคือ การขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมสายล่อฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวฟุง ทางท่านปลัดเทศบาลฯ ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้อง

นำเข้าที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ เพราะว่างประมาณไม่มาก ซึ่งสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้เลย เป็นอำนาจของผู้บริหาร สาเหตุที่เรื่องนี้ไม่มีในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ วันนี้ ก็นำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและเข้าใจ เหตุและผลเป็นแบบนี้ อันนี้ก็เป็นการยุติของท่านปลัดเทศบาลฯ และทางผู้บริหาร ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเมื่อสักครู่ครับ

นายกเทศมนตรี

ขอบคุณค่ะ ก็คงจะเข้าใจตรงกันนะคะ ท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ โครงการซ่อมแซมสายล่อฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวทุ่ง เป็นหมวดจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการจ้างซ่อมเป็นงบประมาณปกติของเรายอยู่แล้ว ไม่ต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ และตอนนี้ใครจะมาดำเนินการซ่อมแซมสายล่อฟ้าก็เป็นปัญหาเพราะว่า ช่างที่มีความชำนาญในเรื่องนี้ในพื้นที่เราไม่ค่อยมี เดียวท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ หากมีช่างที่จะมาดำเนินการเรื่องนี้ ก็ประสานทางท่านผู้อำนวยการกองช่างอีกที สืบเนื่องเรื่องโครงการประปาของหมู่ที่ ๑๔ ผู้รับเหมาเดิมเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว ตอนนี้มีงบประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทจะให้ใครมาดำเนินการเขาก็ไม่กล้าดำเนินการ กลัวมาดำเนินการแล้วระบบไม่ดีและใช้งานไม่ได้ ตอนนี้กำลังหาผู้รับเหมาอยู่หลายราย ผู้อำนวยการกองช่างพ่วงนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. แจ้งให้ทางช่างไปพบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ เขาจะให้ไปชี้จุดประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ให้ผู้รับเหมาว่าจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง และเขาสามารถที่จะดำเนินการได้หรือเปล่า เพราะที่ผู้รับเหมารายเดิมที่ทำงานตอนนี้บางอย่างก็เป็นสนิมไปแล้ว และอีกเรื่องอย่างที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างพูดเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บางโครงการเราก็ดำเนินการไปแล้ว จะต้องไปแก้เอกสารว่าทำอย่างไรให้ถูกต้อง เพราะตามพระราชบัญญัติฯ เขากำหนดให้ วิศวกรเซ็นตรับรองแบบแปลนโครงการ หัวหน้าฝ่ายการโยธาและนายช่างโยธาชำนาญงาน ที่เรามีอยู่ก็ไม่สามารถเซ็นตรับรองแบบแปลนโครงการได้ ดังนั้นทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมด ในจังหวัดเชียงรายมีวิศวกร ที่สามารถเซ็นตรับรองได้แค่ ๓ คน แต่ละท้องถิ่นมีปัญหาเหมือนกันหมด เรื่องถนนเรายังมีแบบที่มีมาตรฐาน แต่เรื่องของอาคาร ดิฉันได้ดูเมื่อสักครู่เราทำอะไรไม่ได้ อย่างหมู่ที่ ๑๓ ก็เป็นโครงการเกี่ยวกับอาคาร หมู่ที่ ๓ ก็เป็นโครงการเกี่ยวกับอาคารเอนกประสงค์ หมู่อื่นก็เป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โครงการขุดลอก วิศวกรที่จะมาเซ็นตรับรอง ตามระเบียบฯ เราไม่สามารถที่จะจ้างให้เขามาเซ็นตรับรองหรือออกแบบในตอนนี้ได้ เพราะระเบียบฯ ยังไม่มีความชัดเจนว่าให้จ้างได้หรือไม่ และก็ไม่มีคำตอบแทนให้เขา แล้วใครจะมารับผิดชอบตรงนี้ ดิฉันก็ได้ปรึกษากับท่านท้องถิ่นอำเภอแม่ลาวว่า เราทำหนังสือไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และให้เขาตอบมาว่าสามารถเซ็นตรับรองให้เราได้ หรือเซ็นตรับรองให้ไม่ได้ เราถึงจะจ้างให้วิศวกรเซ็นตรับรองแบบแปลนให้เราได้ ให้ท่านผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการเรื่องนี้เลยนะคะ ให้ทำหนังสือไปก่อนแล้วให้เขาทำหนังสือตอบกลับมา ตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่เราจะสามารถว่าจ้างวิศวกรได้อย่างที่ท่านวิศวะ ศรีลา แนะนำให้ทางเทศบาลเปิดกรอบอัตรากำลังรับตำแหน่ง วิศวกร ซึ่งไม่ใช่ออย่างนั้น เราต้องทำเรื่องไปหาจังหวัดเชียงราย มีรายละเอียดมากมายในการดำเนินการ ต้องใช้เวลานาน ไม่ใช่เราจะขอเปิดกรอบตำแหน่งวิศวกรที่ทำได้เลย เพราะมีขั้นตอนหลายอย่าง ต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการขอเปิดกรอบตำแหน่ง ซึ่งเป็นขบวนการของงานการเจ้าหน้าที่ แต่ตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว บางโครงการเราก็ดำเนินการไปแล้ว โดยไม่มีวิศวกรเซ็นตรับรอง แล้วเราจะเอาวิศวกรที่ไหนมาเซ็นตรับรองโครงการที่เหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับอาคารของหมู่ที่ ๓ ตอนนี้ก็ไม่มีผู้รับเหมา ขนาดผู้รับเหมาภายในหมู่บ้านยังไม่รับดำเนินการ เพราะเป็นงานที่ความละเอียด สรุปลงโครงการซ่อมแซมสายล่อฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ถ้ามีช่างที่จะเข้าดำเนินการ ให้ทางท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ ประสานทางท่านผู้อำนวยการกองช่าง และทางสำนักปลัด

กรณีเรื่องของท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ โครงการขุดลอกลำน้ำร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าสัน ดิฉันเห็นทางกองช่างทำประมาณการมาแล้ว งบประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท การขุดลอกข้างพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ฉะนั้นถ้าดูระเบียบเบื้องต้น การจะดำเนินการได้ เพราะติดกับเขตพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ต้องทำหนังสือให้เขาอนุญาตให้เราดำเนินการก่อน ถึงแม้ว่าไม่อยู่ในเขตพื้นที่เขาก็ตาม แต่เขตพื้นที่ติดกัน เราต้องขออนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เรื่องระเบียบฯ ตรงนี้ให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง และการขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้ และเรื่องของท่านสังด์ กาวิชัย เกี่ยวกับเรื่องขยะอันตราย ซึ่งเมื่อเข้าดิฉันก็ได้แจ้งให้ท่านหัวหน้าสำนักปลัด และนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเขากำลังส่งมอบงานโรงเก็บขยะอันตราย เรื่องการจัดเก็บขยะอันตรายทางจังหวัดก็ไม่มีความสะดวกไหนว่าจะเราให้ดำเนินการอย่างไร ตอนนี้เราก็นำมาเก็บไว้โรงเก็บขยะอันตรายที่เทศบาล ถ้าขยะเต็มโรงเก็บขยะก็ต้องหยุดเก็บไปก่อน เพราะว่าเราไม่มีที่เก็บ ถ้าขยะเต็มโรงขยะที่สร้างใหม่ ซึ่งทางจังหวัดก็ไม่ได้ทยอยเก็บขยะที่ได้เก็บไว้ ก็ต้องให้ประชาชนเก็บขยะของตนเองไปก่อน เพราะไม่รู้จะนำไปเก็บไว้ที่ไหน ฉะนั้นก็มีปัญหาจะต้องเก็บของใครของมันไปก่อน ทางจังหวัดก็ไม่มีความสะดวกไหนอะไร ไม่ยอมมาเก็บขยะที่เรา ก็มีปัญหาเรื่องการขนย้ายไปกรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายต่างๆ นี้ก็เป็นนโยบายของทางกรมส่งเสริมฯ ทำให้เรามีความสับสน เมื่อก่อนเราก็เก็บขยะของใครของมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร นี่ก็คือเรื่องประเด็นเกี่ยวกับขยะอันตราย และเรื่องการขอรับการสนับสนุนหินคลุก ขอมอบให้ทางกองช่างเข้าไปดูแลเอาตรงจุดที่เขาจะเข้ามาศึกษาดูงานก่อน แต่อย่างที่ท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ ว่าถ้าฝนตกเราดำเนินการไป ก็จะไม่ฝืนถ้าหินถูกน้ำฝนชะล้างออกไป มันจะไม่คงทนถาวรคราวที่แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๒-๓ หมื่นบาท ตอนนั้นฝนตกหนักที่ผู้ว่าราชการฯ จะมาร่วมงานที่ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่สวนกาแปดอโยมะค่า หินคลุกที่เรานำไปเทไว้หายหมด ให้ทางกองช่างประสานท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ ผู้ที่เสนอโครงการให้กับทางเทศบาลจะต้องให้ความสนใจเรื่องที่เสนอมาด้วย อย่างที่ท่านเกรียงศักดิ์ กองธรรม เสนอมา ดิฉันก็เห็น หมู่ที่ ๑๖ ฟาร์มผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ ๒-๓ อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นมีคนมาศึกษาดูงาน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝน และอีกเรื่องของท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ การซ่อมแซมถนนสายหลังวัดบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ ประเด็นนี้ถ้าจะให้พูดก็มีอยู่หลายอย่าง ของหมู่ที่ ๑๓ ก็เริ่มตั้งแต่ผู้นำหมู่บ้าน อย่างผู้รับเหมาเข้าไปเพื่อจะซ่อมแซมจะให้เขาซ่อมแซมตรงไหน อย่างไร ก็ไม่มีใครมาบอก และทางหมู่บ้านจะเอาเงินค่าประกันสัญญาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะนำไปซ่อมแซมเอง ก็ซ่อมแซมไม่ได้ ผู้รับเหมาจะขอเงินค่าประกันสัญญาก็ไม่ยอม ปัญหาเรื่องนี้เกิดจากหลายสาเหตุ ให้ทางท่านรองนายกเทศมนตรีแสวง แสนชั้น เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ เพราะเป็นเรื่องในหมู่บ้านของท่าน ทุกท่านก็รับฟังด้วยเหตุผล มันก็มีที่มาที่ไป มีสาเหตุว่าเพราะอะไร ถึงเป็นเช่นนี้ เพราะฉะนั้นการทำงานเราก็ต้องค่อยแก้ปัญหากันไป ด้วยเหตุผลตามความเป็นจริง และมีเรื่องที่อยู่ยากจะหารือกับทุกท่านคือ เรื่องการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดิฉันก็อยากจะหารือว่า การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารงานในศูนย์ฯ ค่อนข้างจะมีปัญหา การจ้างครูตอนนี้เราจำนวน ๑๑ คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ แห่ง การรับเด็กนักเรียนจะรับสมัครอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป รับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน อีกอย่างคือ ถ้าเรารวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนครูของเราจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๒ คน แต่ตอนนี้เรามีปัญหาการบริหารจัดการเพราะครูเราแยกกันบางศูนย์ฯ มีเด็กนักเรียนน้อย อย่างศูนย์ฯบ้านห้วยสำนยาว มีเด็กนักเรียนมากพอ ข้อดีก็คือมีครูจำนวน ๓ คน ศูนย์ฯบ้านแพะก็มี ๒ คน มีอัตราจ้าง ๑ คน ตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ว่า ครู ๑ คนต่อเด็กนักเรียน ๑๐ คน แล้วก็จะมีการศูนย์ฯบ้านห้วยหวาย ศูนย์ฯบ้านดงมะดะ และศูนย์ฯบ้านผาบ่องที่มีปัญหา แต่ที่มีปัญหาเยอะสุดก็คือ ศูนย์ฯบ้านห้วยหวาย มีการร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เพราะเด็กนักเรียนในศูนย์ฯบ้านห้วยหวายมีจำนวน ๙ คน

และนางสาววิไลรัตน์ พรหมสี ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ เราจ้างให้ช่วยทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ฯ กรณีว่าครูคนใดคนหนึ่งลา ก็ให้นางสาววิไลรัตน์ พรหมสี ไปทำงานแทนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น อย่างเรื่องของนางสาววิไลรัตน์ พรหมสี ก็มีปัญหาคือเด็กนักเรียนในศูนย์ฯ บ้านห้วยหวาย ไม่อยากให้ไปทำงานที่ศูนย์ฯ อื่นถ้าไปก็ร้องไห้ ซึ่งผู้ปกครองก็มาร้องเรียนกับนายกฯ ว่าไม่ให้นางสาววิไลรัตน์ พรหมสี ไปทำงานที่ศูนย์ฯ อื่น ซึ่งการปฏิบัติจริงๆ เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ ก็มีปัญหาย่อยเหมือนกันเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่สะอาดถูกสุขลักษณะ ทางผู้บริหารก็ให้งบประมาณในการปรับปรุง และจำนวนเด็กนักเรียนก็มีจำนวนลดน้อยลง ถ้าเด็กนักเรียนที่อายุไม่ถึง ๒ ปี เราก็ไม่สามารถรับเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ และถ้าอายุไม่ถึงเราก็ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้ต่างๆ ให้ได้ เพราะระเบียบฯ กำหนดไว้เช่นนั้น ต้องให้อายุครบ ๒ ปีพอดี บางอย่างถ้าเราดำเนินการไม่ได้ ก็จะไม่ดำเนินการ ถ้าทำแล้วผิดระเบียบฯ กฎหมาย ก็ขึ้นอยู่กับนักวิชาการศึกษา ตอนที่รับสมัครเด็กนักเรียนอาจจะรับสมัครไม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดปัญหาขึ้น บางอย่างถ้าเราสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ อย่างเรื่องสถานที่ การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ กว่าที่จะดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จก็ใช้เวลาเกือบ ๓ ปี เราของงบประมาณมากกว่าพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้าง ต้องมีเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง ต้องทำเรื่องเข้าจังหวัดหลายครั้ง เพื่อแก้ไขแบบแปลนต่างๆ อย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหวาย เราได้ของงบประมาณโดยใช้แบบก่อสร้างขนาดเล็กสุด แต่ก็ไม่ได้เพราะพื้นที่แคบกว่าแบบก่อสร้างมาตรฐานที่เขากำหนดไว้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่องพื้นที่อยู่ติดกับวัด แต่ก็อยู่กันได้ จะก่อสร้างตามแบบมาตรฐานก็ไม่ได้ เพราะพื้นที่แคบ ขนาดใช้แบบก่อสร้างเล็กที่สุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะดะก็เป็นพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดงมะดะจะขยายออกก็ไม่ได้ จะให้ถูกสุขลักษณะก็ไม่ได้แล้ว ฉะนั้นทางผู้บริหารได้หารือกันในเบื้องต้นว่า เพื่อให้ลดปัญหาการบริหารจัดการบุคลากรครู ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความถูกสุขลักษณะ และให้การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ดังนั้นดิฉันขอหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ให้ ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมกัน และจะดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่สามารถสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ได้ และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง รวมกันเป็นหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้ารวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสร็จเรียบร้อย บางคนก็อาจจะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ไกลกว่าเดิมตามระเบียบฯ กำหนดมีค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนให้ด้วย มีรถรับ-ส่งนักเรียน เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอยากจะได้พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง อาจจะเป็นพื้นที่แถว บ้านผาบ่อง หมู่ที่ ๘ หรือบ้านดงมะดะ ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านผู้บริหารท่านใด พอจะมีพื้นที่ตรงไหนที่เหมาะสมในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ เราอาจจะขอแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ไปเลย อย่างที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำนยาวเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง อย่างนี้เราก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ ถ้าเราจะรอใช้พื้นที่ตรงบริเวณข้างเทศบาลที่เป็นภูเขา ก็คงยากเพราะได้ทำเรื่องมานานแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะมีขั้นตอนยุ่งยาก แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของรัฐ และมีเอกสารโฉนดที่ดิน การขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างจะสะดวกรวดเร็วกว่า ตรงนี้ดิฉันก็หารือไว้ก่อนในเบื้องต้น ถ้าหากท่านไหนมีพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นศูนย์กลางก็สามารถแนะนำมาได้ จะให้เหมาะสมที่สุดก็พื้นที่ของหมู่ที่ ๑๕ จะเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นศูนย์กลางสะดวกสบายในการเดินทางของเด็กนักเรียน อย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำนยาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ ซึ่งก่อสร้างใหม่จะมีความพร้อมในทุกด้าน ความสะอาดถูกสุขลักษณะ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็หารือกับทุกท่านในเบื้องต้นไว้แค่นี้ก่อนค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

รองประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ก่อนที่จะให้ท่านปลัดเทศบาล พุดชี้แจง ผมก็มีเรื่องนำเรียนกับท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่า อย่างศูนย์ฯ บ้านดงมะดะก็ก่อสร้างด้วยเงินของตนเองด้วยการขอรับบริจาคข้าวสารและข้าวเปลือก เพื่อนำไปจำหน่ายและนำเงินมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และต่อมาทางท่านว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลดงมะดะ เข้ามาทำงานที่เทศบาลฯ ทางหมู่บ้านก็ได้ทำหนังสือมายังท่านว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ ปลัดเทศบาลตำบลดงมะดะ และทางผู้บริหารเพื่อให้ได้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และขออนุญาตทางโรงเรียนบ้านดงมะดะเพื่อใช้พื้นที่ของโรงเรียน และได้ทำประชาคมกับประชาชนและผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เพื่อขอย้ายสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากวัดร่องศาลามาอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดงมะดะ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ ได้หรือเปล่า ทางผู้บริหารของโรงเรียนบ้านดงมะดะ ก็บอกว่าไม่ผิตระเบียบฯ หรือกฎหมายแต่อย่างใด สามารถดำเนินการได้ แต่ทางผู้บริหารมีความประสงค์ว่าจะให้มีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราต้องมีการทำประชาคมร่วมกันอีกครั้ง ตรงนี้ผมเห็นด้วยอยากจะให้เด็กนักเรียนอยู่ด้วยกันแบบพี่สอนน้อง พี่ดูแลน้อง อันนี้ก็คือความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะดะ ซึ่งทางเทศบาลฯ ก็มีงบประมาณไปขยายปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะดะเพิ่มเติม ผมมีแนวคิดถ้าทั้ง ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปรวมเป็นหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะดะ จะได้หรือไม่ครับ ท่านนายกฯ บอกว่า การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ศูนย์ฯ บ้านดงมะดะ คงดำเนินการไม่ได้ติดปัญหา เพราะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดงมะดะ และพื้นที่ค่อนข้างคับแคบด้วยขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เข้าใจในการทำงานโครงการต่างๆ ครับ เชิญครับ

ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมทุกท่าน เรื่องการทำงานช่วงนี้ ที่เทศบาลฯ ขาดบุคลากร อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบ บุคลากรของเราไปอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ๒ ท่าน เป็นตำแหน่งที่สำคัญ คือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตอนนี้อยู่กับนักวิชาการการเงินและบัญชี รักษาการแทน ผมรักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนนางรัตนาภรณ์ วงษ์มานิตย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ การทำงานในช่วงนี้จะล่าช้าไปบ้างเพราะความชำนาญในการทำงานเราไม่มี ผมก็ได้ทำหนังสือส่งไปยัง ก.ท.จ.เชียงราย เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ท่านกลับมาปฏิบัติงานเหมือนเดิม ถ้าเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ท่านไม่ได้กลับมาทำงานที่เทศบาล จะให้ทำยังไงก็ให้ทางจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะว่าการทำงานต่อไปของเทศบาลเรา ไม่มีเจ้าหน้าที่ ๒ ตำแหน่งนี้ เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดเชียงราย การทำงานของเทศบาลใน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ หรือปีอื่นๆ อาจจะมีปัญหาและเกิดความล่าช้า เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในเรื่องการพัสดุ การคลัง และการเงิน ตอนนี้มีแค่เพียงคนเดียวที่ดูแลเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจฎีกาต่างๆ เรื่องที่ ๒. อย่างท่านผู้อำนวยการกองช่าง พุดเมื่อสักครู่ ว่ามีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับใหม่ ทำให้ระบบการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศเกิดความวุ่นวายสับสนกันไปหมด สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องก่อสร้างอาคาร จะต้อง มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง วิศวกร เช่นต้อรับรองทั้งหมด ไม่งั้นก็ไม่สามารถจะดำเนินการก่อสร้างได้ เพราะว่าเป็นพระราชบัญญัติฯ เป็นกฎหมายที่สำคัญของประเทศที่ได้ประกาศใช้แล้ว เราจะต้องปฏิบัติตาม และทำให้การทำงานของท้องถิ่นเกิดความล่าช้า ส่งผลถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วย เรื่องที่ ๓. เรื่องการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะผมเคยดำเนินการที่เทศบาลตำบลสันมะเค็ดมาแล้ว เพราะในการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้เกิดข้อได้เปรียบ เกิด

ประโยชน์ พร้อมทั้งมีการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนให้เรียบร้อย และสามารถเบิกจ่ายได้หมดในส่วนนี้ ปัญหาหลักที่จะเกิดขึ้นคือ เด็กนักเรียนต้องตื่นนอนแต่เช้า เพราะต้องออกมารอรถ และการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังทำให้เป็นระบบเป็นสัดส่วน การดูแลการบริหารจัดการก็ง่ายขึ้น เรื่องของงบประมาณที่ใช้ก่อสร้าง เทศบาลสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ แต่เราต้องมีสถานที่ในการก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ สะดวกและสามารถใช้งานได้ทันที เรื่องที่ ๔. ผมได้รับการประสานจากทางกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่ามีหมู่บ้านไหน ที่ประสงค์จะใช้งานเพื่อติดตั้ง Solar cell รวมถึงปั้มน้ำ ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า ในเรื่องของการใช้ประปาในหมู่บ้าน ก็สามารถมาเอาแบบสำรวจที่ผมได้ และก็ยื่นแบบสำรวจเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้พลังงานทดแทน ไปที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทน ถ้าหากท่านใดสนใจก็เอาแบบฟอร์มที่ผมได้ เพื่อกอกรายละเอียด ส่งไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทนโดยตรง พอดีผมรู้จักเจ้าหน้าที่ในกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทน เขาฝากเรื่องมา เพราะโครงการนี้เขาจะไม่ให้โดยทั่วไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับเทศบาลจะมีความพร้อมหรือไม่ และอีกเรื่องคือ เรื่องไฟกึ่งในหมู่บ้าน ผมก็เห็นในไลน์เมื่อเข้าในการติดตั้งไฟกึ่งตรงนี้ ที่จริงก็ไม่ถูกต้องแต่เป็นความประสงค์ของเจ้าของบ้านที่ต้องการจะติดตั้ง เขาต้องการแสงสว่าง เขาก็ให้ช่างไฟฟ้าของเทศบาลเราไปต่อไฟที่มีเตอร์ หมู่บ้านเขายินยอม อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของเจ้าของบ้านทั้งหมด แต่ช่างไฟฟ้าของเราไปติดตั้งให้เขา เปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ถามว่าผิกระเบียบฯ หรือไม่ ตอบว่าผิกระเบียบฯ แน่แน่นอน แต่ถ้าจะให้เทศบาลไปติดตั้งไฟกึ่งตรงนี้ได้หรือไม่ ต้องไปดูเรื่องงบประมาณอีกที และอีกอย่างตอนนี้ไฟฟ้าไม่ออกใช้งานไม่ได้ ต้องให้ช่างไฟฟ้าไปดูระบบไฟฟ้าว่าเป็นเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะสวิตซ์อัตโนมัติเสียก็ได้ ก็ตัวประมาณ ๑๐๐ กว่าบาท ถ้าเราเปลี่ยนสวิตซ์อัตโนมัติตัวนี้ก็อาจจะใช้งานได้ กรณีที่มีประชาชนโพสต์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊ก ก็เป็นเรื่องภายในหมู่บ้าน ถามว่าเทศบาลเราผิหรือไม่ เทศบาลเราไม่เกี่ยวข้องครับ เพราะว่าเรื่องนี้ เป็นความประสงค์ของเจ้าของบ้านที่จะดำเนินการเอง ถามว่าถ้าหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาวมาเห็น ถามว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่ เขาจะถอนหรือปลดไฟกึ่งที่เราติดตั้งหรือไม่ อันนี้ก็อยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาวจะพิจารณา ซึ่งไม่เกี่ยวกับเทศบาลเรา ก็ขึ้นอยู่กับความสำคัญ และความจำเป็น เพราะเจ้าของบ้านเขาติดตั้งปลั๊กไฟไว้ในบ้านมีสวิตซ์เปิดไฟฟ้า และตัดไฟฟ้ากรณีถ้าหากติดตั้งไปแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ที่มันลวร้ายเกิดขึ้น หรือยุ่งยาก เราจะปล่อยไปก็แล้วแต่ เทศบาลเราก็ให้ไฟฟ้าของเทศบาลเราไปสอบถามเจ้าของบ้าน ว่ามีความประสงค์ที่จะติดตั้งไฟกึ่งอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ ถ้าเขามีความประสงค์ที่จะติดตั้ง เราก็จะประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาว ถามว่าเราดำเนินการแบบนี้ผิหรือไม่ ถ้าดำเนินการไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯเขาไม่ว่าอะไร ถ้าเจ้าของบ้านดูแลรับผิดชอบได้ก็แล้วแต่เขา เพื่อแสงสว่างของถนนในยามค่ำคืนของหมู่บ้าน เราก็คงไม่เข้าไปก้าวก่าย เทศบาลก็ต้องตั้งงบประมาณติดตั้งไฟกึ่งให้หมู่บ้านในอนาคตต่อไป เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์กับประชาชน ผมก็มีเรื่องพูดเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ

รองประธานสภา

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ ที่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา และเราก็ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีการสอบถาม แนะนำแนวทางในการดำเนินการแต่ละเรื่อง มีท่านใดที่จะเสนอแนะ สอบถาม หรือชี้แจงอีกหรือไม่ เชิญครับ

นายสถิต อุดมวัฒน์ศิริ

ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่องคือ เรื่องสืบเนื่องมาจากนโยบาย และระเบียบฯ กฎหมาย ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ อยากจะนำเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ท่านเห็นว่ามีมีความจำเป็นทุกโครงการนั้น จะต้องกลับไปดูเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก่อน ถ้าโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่ในแผนงาน ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปัจจุบัน

จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมคือ ยืนยันชัดเจนว่าดำเนินการแน่นอนปีนี้ ต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของปีปัจจุบัน จะนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของปีอื่นมาดำเนินการไม่ได้ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเราจะดำเนินการไม่ได้ เรื่องการก่อสร้าง การซ่อมแซม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เรามีหนังสือชักชวนแนวทางปฏิบัติมาแล้วจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การซ่อมแซม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถ้าเป็นงานก่อสร้างจะต้องมีการรับรองจากวิศวกร ไม่ว่าจะเป็โครงการขนาดเล็ก หรือโครงการขนาดใหญ่ จะดำเนินการเมื่อใดก็ตามเหมือนกันหมด เราจะอ้างว่าโครงการนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ต้องดำเนินการเลยทันทีไม่ได้ นะครับ เราต้องกลับไปดูแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ตั้งไว้ ว่าโครงการนี้มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ตั้งไว้หรือไม่ เพราะว่าเรื่องนี้ท่านนายกฯ ก็ได้รับทราบ และถือปฏิบัติมาหลายโครงการแล้ว เราจะดำเนินการเหมือนที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้แล้ว จะมาอ้างว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ต้องรีบดำเนินการไม่ได้แล้วครับ ต้องไปดูในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นลำดับแรกก่อน ในเทศบัญญัติว่ามีอยู่ในเทศบัญญัติหรือไม่ ดูในเรื่องของระเบียบกฎหมายต่างๆ ก่อน ก่อนที่จะดำเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมากที่สุด ผมขอยกตัวอย่าง เช่น หินคลุกที่เราจะนำไปถมถนนก็เป็นงานก่อสร้างจะต้องมีวิศวกร เซ็นต์รับรองด้วย ก็มีหนังสือชักชวนมาแล้วว่า การซ่อมแซมคือแบบไหน การสร้างคือแบบไหน งานไหนคืองานก่อสร้าง งานไหนไม่ใช่งานก่อสร้าง มีหนังสือชักชวนเข้ามาแล้ว จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานหลักในการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผมก็มีเรื่องนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ วันนี้ก็ใช้เวลาในการประชุมสภาฯ พอสมควรแล้ว ได้รับความรู้ ข้อมูลจากผู้ชี้แจง จากผู้ที่สอบถาม หรือผู้ที่แนะนำ ให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ถึงความเป็นมาของโครงการแต่ละโครงการว่าทำไมถึงมีปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับวันนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่เสนอในที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายบุญส่ง มงคล)

รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายสงัด กาวิชัย)

ผู้บันทึก/รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภาฯ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ
ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวิศวะ ศรีลา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑